

Kristie Phan

## CÔNG TÁC VỚI ON CHÚA

**Chuyện kể rằng** một bà già đau răng, bà đã làm Tuân chín ngày để kính thánh Antôn, vì người ta nói: Thánh Antôn "chuyên trách" về bệnh này.

Hết tuân chín ngày bà vẫn còn đau. Lúc đó một vị linh mục đến thăm. Bà liền hỏi:

- Xin cha nói cho con biết: có phải thánh Antôn chuyên trách bệnh đau răng không?

Vị linh mục nói:

- Bà hãy nghe tôi: Đây là đũa chũa của nhà sĩ. Hãy đập nó và nói là tôi gửi thiêu, hãy sợ làm không công cho bà.

Bà già la lên:

- Trừ đi tội lỗi, một ông linh mục vô thần.

Thánh Antôn trả lời:

- Kể ra cũng đau lòng, đừng nhún nhún vì chuyện nguy hiểm của bà, chính ta đã gửi đi cho bà vị linh mục này. Thế mà...!

\*\*\*\*\*

Nếu bà già trong câu chuyện suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chắc bà sẽ không làm cho thánh Antôn phải thất vọng. Người phải xuýt huyệt trong bài Tin Mừng và bà già đau răng trong câu chuyện trên, cả hai đều tin tưởng vào Chúa. Nhưng niềm tin của họ có sự khác biệt rất lớn.

Người phải xuýt huyệt nghĩ mình phải làm điều gì đó chắc không chắc tin suông. Bà đến với Chúa chắc không chắc Chúa đến với mình. Bà già đau răng thì chuyện nguy hiểm rồi chắc phép lạ. Bà không chắc làm gì nữa.

Ông Giairô cũng tin rằng Chúa có thể cứu sống con gái ông. Ông làm hết sức mình. Con gái ông hấp hối không thể đến với Chúa được, nên ông đã xin Chúa đến chữa cho con gái ông.

Công tác với On Chúa là điều kiện để Chúa ban ơn. Chúng ta không thể chắc chắn Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sợ để ngẫm nghĩ những phép lạ bình thường của Chúa ban. Phần còn lại tùy Chúa định liệu cho ta. Thánh Ignatio de Loyola đã cho chúng ta lời khuyên bất hủ này: "Hãy làm như thể mình vì sự tùy thuộc chúng ta, và hãy cẩn thận như thể mình vì sự tùy thuộc Thiên Chúa." Mc Kenzie nói: "Khi ta cẩn thận làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể."

Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do, Ngài không thúc ép, nhưng để chúng ta toàn quyền sống đời tự do của mình. Thiên Chúa không đòi hỏi gì chúng ta như những con bù nhìn, nhưng luôn coi trọng chúng ta như những công tác viên của Ngài.

**Trong các phép lạ Chúa làm, Ngài đã ưu tiên sống công tác của con người.**

- Trong tiệc cưới ở Cana, Chúa chỉ làm phép lạ khi người ta đã "mức nước cần đầy các chum" (Ga 2,7).
- Trong phép lạ với bánh, Ngài chỉ làm cho bánh hóa nhiều khi "có 5 chiếc bánh và 2 con cá" (Mc 6,35-43).
- Khi chữa mắt cho người mù, Ngài chỉ thoa bùn vào mắt anh, còn phần anh phải đi rửa ở hồ Silôê mới được sáng mắt (Ga 9,1-40).

Thiên Chúa muốn chúng ta sống đời hết các khả năng của mình, và Ngài sẵn sàng can thiệp khi cần. Ngài nói rằng: "Hãy tự giúp mình trước rồi Trời sẽ giúp sau."

\*\*\*\*\*

**\*CỦNG NGUYỄN VÀ SỐNG CỘNG NGUYỄN: Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con với trái tim của người cha người mẹ, Chúa để chúng con hoàn toàn tự do đáp lại tình yêu Chúa. NHƯ THÁNH THẦN cho chúng con luôn biết sống ngoan ngoãn, thảo hiếu, đẹp lòng Chúa. CON QUYẾT TÂM công tác với Ngài Chúa, để được Chúa ban thêm ơn trợ giúp trong những công việc gian nan khó khăn. Amen!**

Thiên Phúc - Trích trong "Như Thầy Đã Yêu"

-----